



“ฉัตรชัย” ฟังเสียงชาวนาจับมือตันราคาข้าวเปลือก



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ถือเป็นมิติใหม่ในการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ที่ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจกับชาวนา และพร้อมที่จะให้ชาวนาเข้ามามีบทบาทในการกำหนดมาตรการในการดูแลราคาข้าวและตลาดการค้าข้าวของประเทศ ซึ่งผิดจากนโยบายในอดีตที่ชาวนามักจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการออกความคิดเห็น ทั้งๆ ที่การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับชาวนาไม่ว่าจะเป็นนโยบายใดๆ ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อชาวนาแทบทั้งสิ้น

ปัจจุบันหลังจากที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาบริหารประเทศ และกำหนดนโยบายในการดูแลชาวนาได้อย่างชัดเจนผ่านคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พร้อมทั้งมอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

พล.อ.ฉัตรชัย ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำทันที หลังจากที่ได้เข้ามารับตำแหน่ง โดยเริ่มงานแรกด้วยการนัดหารือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับชาวนาจำนวน 5 องค์กร เพื่อร่วมมือกันในการกำหนดแผนและจัดทำมาตรการในการดูแลราคาข้าวเปลือก

ทั้ง 5 องค์กร ได้แก่ นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย นายวิเชียร พงษ์ลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย นายวิชา ดาวแจ่ม เลขาธิการสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย และเลขาธิการเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน

ผลการหารือได้ข้อสรุปว่า จะมีการตั้งคณะหารือด้านข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับตัวแทนชาวนา เพื่อหารือถึงแนวทางในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาในลักษณะการป้องกันเชิงรุกก่อนที่จะเกิดปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการตลาด

ข้าวและการยกระดับราคาข้าวที่ชาวนาควรจะได้เหมาะสมในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวที่กำลังจะมาถึง

พล.อ.ฉัตรชัยย้ำไว้ในระหว่างการหารือว่า ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์มีการทำงานเชิงรุกร่วมกับชาวนา ไม่ใช่พอข้าวราคาตก ชาวนามาเดินขบวน ถึงค่อยมาแก้ไขปัญหาก็ต้องมีการหารืออย่างต่อเนื่องที่จะผลักดันให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาเหมาะสม

ตามแผนการหารือ จะนัดประชุมกันทุกๆ 2 สัปดาห์ ประเด็นแรกที่จะหารือกัน ก็คือ แผนการตลาดข้าวที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบเป็นอย่างไร และแผนการป้องกันราคาข้าวเปลือกตกต่ำเป็นอย่างไร มีอะไรที่ดำเนินการมาแล้ว และมีอะไรที่ชาวนาอยากให้มีการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือก

เมื่อได้ข้อสรุป ก็จะมีการนำเสนอตามขั้นตอน กล่าวคือ เสนอถึงรมว.พาณิชย์ จากนั้นก็จะมีนำเสนอให้ นบข. เพื่อพิจารณาต่อไป



ไม่เพียงแค่นั้น พล.อ.ฉัตรชัย ยังได้สั่งการให้พันธมิตรข้าว เพื่อทำหน้าที่ดูแลและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อที่จะได้ติดตามและแก้ไขสถานการณ์ข้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และจะมีพันธมิตรเพื่อดูแลพืชเกษตรอื่นๆ เพิ่มตามความเหมาะสมด้วย

หลังจากที่ได้กำหนดแนวทางการดูแลราคาข้าวเปลือกร่วมกับชาวนา พล.อ.ฉัตรชัย ยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปพบปะกับชาวนาผู้ปลูกข้าวที่จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามปัญหาของชาวนาในปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง ขาดแคลนอะไร และต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของชาวนาอย่างแท้จริง ก่อนที่จะมาจัดทำนโยบายในการให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดต่อไป